



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, thận trọng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực



Quang cảnh hội nghị.

Sáng 28-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến

ngợi của Kiểm toán Nhà nước. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Hoàng Nguyễn Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại biểu Ban Nội

chính Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Trong quý I năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban

Chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của cá nhân, cùng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ thực theo quy định, sau mỗi cuộc họp kịp thời ban hành Thông báo kết luận để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện; kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Đồng hành với hoạt động chung, Ban TVTU ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 7 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xác minh xử lý vụ án, vụ việc bảo đảm việc điều tra, xử lý được kịp thời, đúng tiến độ. Đến nay đã đưa 4 vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhận được sự đồng tình của nhân dân.

(Xem tiếp trang 4)
Tin, ảnh: XUÂN THU

GRDP quý I-2024 của Nam Định ước tăng 7,07%, cao hơn bình quân chung cả nước

Theo số liệu công bố ngày 25-3 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm GRDP quý I-2024 của Nam Định ước tăng 7,07% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,89%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,52%; khu vực dịch vụ tăng 6,68%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,39%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh do các doanh nghiệp ngành công nghiệp đã tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất, nỗ lực tăng tốc xuất khẩu hàng hoá; các ngành, các địa phương tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

xây dựng, nhất là các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận, một phần do mức tăng cao từ các dịch vụ du lịch lễ hội hàng đầu, dịch vụ lưu trú, ăn uống từ các lễ hội đầu xuân, các sự kiện chính trị lớn có sự tham gia của nhiều đại biểu, khách mời trong và ngoài nước, sự kiện Festival Phố...

Với kết quả đạt được, GRDP quý I-2024 của Nam Định đạt mức cao hơn mức bình quân chung cả nước (6,1%); xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trên cả nước./

THANH THÚY



Dự án tuyến đường bộ ven biển dài 65,58km, đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỉ đồng đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và dự kiến thông xe vào dịp 30-4-2024.

Ảnh: Internet

Hội thảo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chiều 28-3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức hội thảo chuyên đề "Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa và giải pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định".

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, thời gian qua, các sở, ngành, UBND cấp huyện đã chủ động thực thi trách nhiệm của đơn vị mình, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá; bước đầu đã có những hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp tham gia các chương trình nâng cao

năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; một số doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia... Trong năm 2023, các sở quản lý chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu ban hành 39 văn bản cấp tỉnh; tổ chức, thực hiện 146 hội nghị, 77 phỏng sự, 130 bản tin, 2 chuyên mục và hơn 91 nghìn tờ rơi, băng rôn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra 4.221 lượt cơ sở, phát hiện 407 cơ sở vi phạm, phạt tiền

(Xem tiếp trang 4)
NGỌC ANH

6.208 hộ nông thôn được tiếp cận với nước sạch qua vốn tín dụng chính sách

Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tính đến hết ngày 27-3-2024, toàn hệ thống đã giải ngân được 124,2 tỷ đồng vốn tín dụng chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho 6.208 hộ vay. Đến nay, tổng dư nợ chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 1.451,7 tỷ đồng với 76.051 khách hàng còn dư nợ.

Từ nguồn vốn chương trình, đã có hơn 12 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông

thôn ở các gia đình hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây mới. Qua đó góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp các xã, thị trấn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, giảm thiểu chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn trên địa bàn./

ĐỨC TOÀN

Giá xăng lại tăng

Chiều 28-3, liên Bộ Tài chính, Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h.

Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định tăng 410 đồng/lit đối với xăng E5 RON 92, lên 23.620 đồng/lit; tăng 530 đồng/lit đối với xăng RON 95, lên 24.810 đồng/lit. Giá xăng hiện lên mức cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Trong khi đó, giá dầu

diesel giảm 320 đồng/lit, xuống 20.690 đồng/lit; dầu hỏa giảm 390 đồng/lit, xuống 20.870 đồng/lit; dầu mazut tăng 50 đồng/kg, lên 17.140 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ chỉ trích lập quỹ bình ổn đối với xăng mazut ở mức 300 đồng/kg. Cơ quan quản lý không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu còn lại.

(Xem tiếp trang 4)
PV

Tích cực khai thác thị trường, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động (XKLD) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Để đẩy mạnh hoạt động XKLD, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác, mở rộng thị trường, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

(Xem tiếp trang 2)

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn và hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình xuất khẩu lao động mùa vụ tại Jeju, Hàn Quốc.

Bài và ảnh: MINH TÂN



TIN THẾ GIỚI

Đức sẽ áp dụng quốc tịch mới từ tháng 6

Báo Bundesgesetzblatt (Công báo Luật Liên bang) đưa tin Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký ban hành Luật Quốc tịch mới ngày

22-3 vừa qua và văn bản luật đã được nộp lưu chiểu tại Bonn vào ngày 26-3. Luật Quốc tịch đã được Quốc hội Đức (Bundestag) thông qua hồi tháng 1-2024. Luật mới có nhiều thay đổi, trong đó có điều khoản cho phép các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) có giấy phép cư trú ở Đức được nhập quốc tịch chỉ sau 5 năm ở nước này (sau 3 năm trong những trường hợp

(Xem tiếp trang 4)

TIN TRONG NƯỚC

ĐỒNG NAI Xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, quý I-2024, dự kiến Đồng Nai sẽ xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD, tăng hơn 410 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu quý I-2024 của Đồng Nai đạt hơn 5,26 tỷ USD và nhập khẩu hơn 3,64 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu hàng hóa của Đồng Nai tăng trưởng khá tốt ở nhiều thị trường như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Âu. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh

(Xem tiếp trang 2)
PV

